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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 

วันที่ 3 เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้เข้าประชุม   13   คน         
1. นายวัลลภ คุณสัตย์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
2. นางสาวยุภาพร สุขเกิด สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 13 
3. นายธนดล อินทะรังษี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 8 
4. นายบุญมา มาลาอุตม์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 10 
5. นายถาวร มีสัตย์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
6. นายประวิทย์ คุณวุฒิ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 11 
7. นายไชยา ลอยหา สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
8. นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 7 
9. นายสามารถ สมานพงษ์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 9 
10. นายปิยะวัช มีสัตย์ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 3 
11. นายอดิพร รักษาศรี สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
12. นายสมร มูลเพ็ญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
13. นายนิวัฒน์ ทากุ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 4 
14. นายธนิต เสียงใส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน 
 1. นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 2. นายณัฐวุฒิ สายสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 3. นายณัฐพล ศิริคุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 4. นายอุบล กุลวงศ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 5. นางจริยา พรมหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 6. นางสาวฐิติพร อุดมลาภ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 7. นางวิไลวรรณ ลุนพรม นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 8. นางสาวอณัฐชาฎา บุดดีวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 9. นายยอดเพชร พรมหล่อ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 10. นายภาณุวัฒน์ โสค าภา ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 11. นางสาวชุติกาญจน์ สายจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
 12. นายมนเทียน กองแก้ว นายช่างโยธาช านาญงาน 
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 13. นางสาวรุ่งรัตน์ สายสุด คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 14. นางสาวกนิษฐา ภาณะรมย์ คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานโครงการ อพ.สธ. 
 15. นางกีรติกุล ธรรมสาร  คนงานทั่วไป ปฏิบัติงานกิจการสภา 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   

-เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธนิต  เสียงใส เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรียนเชิญนายวัลลภ คุณสัตย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจุดธูปเทียนบูชา                 
พระรัตนตรัยและไหว้พระพร้อมกัน 

นายธนิต  เสียงใส 
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565  ดังนี้ 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เรื่อง เรียกสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี               

พ.ศ.2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เห็นชอบให้มีการก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 
2565 เริ่มสมัยประชุมวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป มีระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 
2565  ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย มีเรื่องพิจารณาในวงงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงอาศัยอ านาจตามความ ในข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 จึงเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.2565 ในวันที่ 3 สิงหาคม 
2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายวัลลภ  คุณสัตย์ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ลงนาม 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และเข้าระเบียบ

วาระท่ี 1 ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ที่ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ตามที่ ได้ มี ก ารประชุมสภาองค์การบริหารส่ วนต าบลสร้ า งถ่อน้อย               

ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมัยที่ 3 คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-17 สิงหาคม 2565                 
ไม่เกิน 15 วัน จึงได้มีการเรียกประชุมในวันนี้ ในวันนี้ก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีการคัดเลือก
คณะกรรมการไปแล้ว จ านวน 4 คณะ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 14 
ประกอบด้วย  
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1) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  
2) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สร้างถ่อน้อย 

3) คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ต.สร้างถ่อน้อย 

4) คณะกรรมการสถานศึกษา 

ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยก็ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
คณะกรรมการในทุกคณะแทบจะทุกคนแล้ว ซึ่งในวันนั้น นายธนดล อินทะรังสี สมาชิกสภา อบต.
หมู่ที่ 8 ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากเดินทางไปร่วมงานศพญาติที่ต่างจังหวัด จึงได้มีการเลื่อน
การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๘ คณะกรรมการ
สภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ ข้อ 104 ข้อ 105  ซึ่งจะได้มีการคัดเลือกกันในวันนี้ ซึ่งเป็นวาระเพ่ิมเติม                
เพ่ือพิจารณา 4.3 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒     
พ.ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๘ คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ข้อ ๑๐๓ ข้อ 104 ข้อ 105 

(นายธนิต เสียงใส) 
เลขานุการสภา/ปลัด อบต. -เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ขออนุญาต 

เพ่ิมเติมจากท่านประธานสภา สืบเนื่องจากเรามีความพยายามที่จะพิจารณาเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติในครั้งก่อนๆ ซึ่งวันนี้ก็จะมีการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2566เข้าสู่วาระการประชุมแต่เรายังไม่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติไว้ จึงขออนุญาตเพ่ิมเติมวาระการประชุมตามที่ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อยได้แจ้ง
ให้ทราบ ซึ่งจะเป็นวาระเพ่ือพิจารณาต่อจากการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2566 ซึ่งวันนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยเข้าประชุมครบองค์ประชุมก็จะ
ได้พิจารณาคัดเลือก และด าเนินการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณต่อไป 

ที่ประชุม ที่ประชุม  -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
   -รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) - ตามส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เลขานุการสภา ก็ได้จัดพิมพ์และ
แจกจ่ายให้แก่สมาชิกสภา อบต.ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมว่ามีข้อความผิด ตกหล่นหรือไม่อย่างไร ก็ขอให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ือจะเพ่ิมเติมและ
แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 
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นายธนดล อินทะรังษ ี
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8)  -กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามรายงานการ
ประชุมครั้งที่ผ่านมา อยู่ในวาระที่ 4.3 หน้าที่ 13 นามสกุลของนายธนดล คือ อินทะ
รังษี มีบางช่วงที่พิมพ์ไม่ถูก ที่ถูกคือ ษ.ฤาษี ขอให้แก้ไขด้วยครับ และในค าชี้แจง
โครงการร่องระบายน้ าคอนกรีต ในส่วนของการพิมพ์ตก “เพื่อจ่าเป็นค่าก่อสร้างฯ” 
ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องเป็น “เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฯ”  

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการ สภา อบต.สร้างถ่อน้อย) - ตามที่ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย             

หมู่ที่ 8 ได้แจ้งผมได้เห็นแล้ว และจะด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ขอบคุณครับ 
นายบุญมา มาลาอุตม์  
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับวาระการประชุม
ครั้งที่ผ่านมา ในวาระอ่ืนๆ ผมอภิปราย 2 เรื่อง เกี่ยวกับค่าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งคณะผู้บริหาร
ก็ยังไม่ได้ตอบค าถาม และไม่ปรากฏในรายงานการประชุม ครับ 

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการ สภาฯ)   -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับค่าธรรมเนียมในการสูบสิ่งปฏิกูล 
ตามข้อบัญญัติได้ก าหนดไว้ที่ 100 บาท หากบางบ้านที่มีปลอกขนาดใหญ่ก็จะสามารถ
เก็บ 120 บาทได้ ซึ่งก็เป็นไปตามข้อบัญญัติ 

นายบุญมา มาลาอุตม์  
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในขณะนี้ผู้รับจ้างได้เก็บ
ทุกหลังคาเรือนเป็น 120 บาท ซึ่งสภา อบต.เรายังไม่รับทราบ คราวที่แล้วก็ได้ให้ผู้รับ
จ้างได้มาปรึกษาหารือกันแต่ยังไม่ได้มีการตกลงว่าให้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดเขาก็
ให้เหตุผลว่าน้ ามันแพง 

นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอน าเรียนเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสูบสิ่งปฏิกูล ถ้าตามระเบียบข้อบัญญัติที่ได้ตกลงกันไว้ ก็คือ           
ปลอกละ 100 บาท ถ้าหากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ให้น าเข้าที่ประชุมสภา 
ซึ่งอาจจะเป็นครั้งต่อไป แล้วก็ให้เรียกผู้รับจ้างมาให้เหตุผลความจ าเป็นว่าท าไมถึงขึ้น
ราคาสูบสิ่งปฏิกูล การที่จะขึ้นค่าธรรมเนียมต้องเป็นมติที่ประชุมสภาถึงจะขึ้นได้ 
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นายสมร มูลเพ็ญ 
(รองประธานสภาฯ ) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขออนุญาตเพ่ิมเติม
ประเด็นของท่านบุญมา มาลาอุตม์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ได้
พูดถึงสิ่งปฏิกูลที่ผู้รับจ้างขึ้นราคา อยู่ในวาระการประชุม หน้าที่ 21 วรรคที่สาม 
ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ถ้าหากว่าไม่มีท่านสงสัย หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับส าเนารายงาน 

การประชุมแล้ว ผมก็ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ 
มติที่ประชุม  -รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญท่ี 2 เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2565 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง เพื่อทราบ 

3.1  รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
       (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2565   

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ในวาระเพ่ือทราบนี้ ขอเชิญท่านปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย ชี้แจงครับ 
นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระนี้ท่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้มอบหมายให้ผมรายงานผลการตรวจประเมินผลประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2565 
จึงรายงานผลดังนี้ 

ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2565  ซึ่งได้มีก าหนดการเดินทางมาประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 
13.00 – 16.30 น. ผลการประเมินมีดังนี้ 

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 75 คะแนนที่ได้ 44 คิดเป็นร้อยละ 67.69 
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 90 คะแนนที่ได้ 79  

คิดเป็นร้อยละ 87.78 
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 145 คะแนนที่ได้ 118  

คิดเป็นร้อยละ 81.38 
ด้านที่ 4 ด้านบริการสาธารณะ คะแนนเต็ม 250 คะแนนที่ได้ 229 คิดเป็นร้อยละ 

91.60 
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 50 คะแนนที่ได้ 44 คิดเป็นร้อยละ 88 
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รวมทั้ง 5 ด้าน คะแนนเต็ม 610 คะแนนที่ได้ 514  คิดเป็นร้อยละ 84.26 
 อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งก็ผ่านการประเมิน  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขั้นรับหลักการ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)   -เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้แถลง 

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

นายดาบชัย  พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
     -บัดนีถ้ึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อยจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น ใน
โอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย จึงขอ
ชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล         
สร้างถ่อน้อยทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลัก
แนวนโยบายการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้ 

   1. สถานะการคลัง 
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 

กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยมีสถานะการเงินดังนี้ 
    1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น จ านวน 25,413,908.03  บาท  
    1.1.2 เงินสะสม จ านวน 44,123,129.91  บาท 

1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  15,220,517.87  บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 

โครงการ รวม 0.00  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 0 โครงการ รวม 

0.00 บาท  
    1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  
             2.1 รายรับจริง จ านวน 53,117,408.06 บาท  ประกอบด้วย 
   -หมวดภาษีอากร      62,189.55 บาท 

-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  40,262.64 บาท 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     115,340.07 บาท 
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   1,567,635 บาท 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    179,981.05 บาท 
-หมวดรายได้จากทุน             0.00 บาท 
-หมวดภาษีจัดสรร         20,496,358.60 บาท 
-หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป         30}655}614.15 บาท 

    2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  20,475,024.00   บาท  
    2.3 รายจ่ายจริง จ านวน  48,296,432.83 บาท  ประกอบด้วย 

-งบกลาง     17,628,254.00  บาท  
-งบบุคลากร      15,928,420.00  บาท   
-งบด าเนินงาน       9,080,871.07   บาท   
-งบลงทุน       3,478,612.35   บาท  
-งบเงินอุดหนุน        2,180,275.41  บาท 
-งบรายจ่ายอื่น           -       บาท  

      2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 66,000.00  บาท     
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 225,760.00  บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  300,000.00  บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 

3. ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 55,000,000.00  บาท 
ประกอบด้วย 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 62,189.55 65,100.00 425,100.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 40,262.64 68,600.00 42,000.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  115,340.07 250,100.00 197,100.00 
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รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

รายได้จัดเก็บเอง (ต่อ)    
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์               1,467,635.00 2,000,100.00 1,650,100.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 179,981.05 351,500.00 253,600.00 
หมวดรายได้จากทุน        0.00 1,000.00 1,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,965,408.31 2,736,400.00 2,568,900.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น     

   

หมวดภาษีจัดสรร 20,496,385.60 21,263,600.00 20,731,100.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

20,496,385.60 21,263,600.00 20,731,100.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุน 30,655,614.15 32,000,000.00 31,700,000.00 
รวมรายได้ที่ รั ฐบาล อุดหนุน ให้ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

30,655,614.15 32,000,000.00 31,700,000.00 

รวม 53,117,408.06 56,000,000.00 55,000,000.00 
โดยมีรายละเอียดตามหน้า 22-30  

2. รายจ่าย 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี 2564 

ประมาณการ 
ปี 2565 

ประมาณการ 
ปี 2566 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 17,628,254.00 18,428,200.00 18,411.400.00 
งบบุคลากร 15,928,420.00 20,464,730.00 20,526,059.00 
งบด าเนินงาน 9,080,871.07 10,551,770.00 10,749,441.00 
งบลงทุน 3,478,612.35 3,465,500.00 2,624,600.00 
งบเงินอุดหนุน 2,180,275.41 3,089,800.00 2,688,500.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 53,117,408.06 56,000,000.00 55,000,000.00 
                                                                                                  

 บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นเงินจ านวนรวมทั้งสิ้น จ านวน 55,000,000.-บาท  โดยแยก
รายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี ้
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ด้าน/แผนงาน รวม 
ด้านบริหารงานทั่วไป  
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 13,122,799 
  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 890,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
  แผนงานการศึกษา 10,011,651 
  แผนงานสาธารณสุข 2,859,500 
  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 576,880 
  แผนงานเคหะและชุมชน 352,500 
  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 345,000 
  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 300,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 5,809,080 
  แผนงานการเกษตร 1,173,490 
  แผนงานการพาณิชย์ 1,147,600 
ด้านการด าเนินงานอ่ืน  
  แผนงานงบกลาง 18,411,400 

งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 55,000,000 
โดยมีรายละเอียดหน้า 88 – 161 นี้คือรายละเอียดกระผมในนามของ

ผู้บริหารก็ได้เสนอต่อประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้รับทราบ โดย
เฉพาะงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งงานงบประมาณก็ได้จัดท า
รายละเอียดให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว ซึ่งมีงบประมาณจ านวน 2,671,800 บาท 
ผมขอแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบเพียงแค่นี้ก่อน ต่อไปก็ให้ทางงานงบประมาณโดยท่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย เป็นผู้รับผิดชอบงานในส่วนนี้ 

นายธนิต เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระนี้เป็นเรื่องการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 ขั้นรับหลักการ ตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ได้แถลงงบประมาณไปแล้วนั้น มี ข้อความ          
คลาดเคลื่อนในค าแถลงงบประมาณ ข้อ 1.1 สถานะการคลัง ขอแก้ไขข้อมูลเป็นวันที่ 
26 กรกฎาคม 2565 ซึ่งก่อนวันที่จะส่งข้อมูลให้แก่สมาชิกสภา อบต.เป็นข้อมูลที่        
พิมพ์ออกจากระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวันที่ของปีที่ผ่านมา จึงขอแก้ไขให้
ถูกต้องเป็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2566 ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543 
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และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4657 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 
2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากท่านมีข้อสงสัยในเรื่องใดเกี่ยวกับงบประมาณในหมู่บ้าน
ของท่านก็สอบถามเพ่ิมเติมได้ 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายสามารถ 
สมานพงษ์ ขอเรียนสอบถามในประเด็นที่ผมสงสัยของค าแถลงงบประมาณ หน้า 3                
แต่ข้อที่  1 ข้อ 1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม ตรงจ านวนเงินจากกองคลั ง 
81,857,036.03 บาท ซึ่งจะเชื่อมโยงในหน้า 5 เงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม            
ปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 8,157,036.03 บาท และข้อ 1.1.2 ยอดเงินจากกองคลัง 
9,995,139.36 บาทอันนี้ถูกต้องกันกับหน้าที่ 5 ไม่ทราบว่าคือจ านวนใดที่ถูกต้อง 
หรือเกิดจากการพิมพ์ผิดหรือไม่อย่างไร และในหมวดประมาณการรายรับ หมวดภาษี
อากร ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณการ ปี 2565 จ านวน 35,000 บาท                 
ปี 2566  จ านวน 400,000 บาท ยอดต่าง 1,042.86% มันเป็นไปได้หรือไม่
เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ต้องมาจาก 100 เท่านั้นมีข้อสังเกต 2 จุดครับท่านประธาน 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับจ านวนเงินที่
ถูกต้องคือ 8,157,036.03 บาท ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอน าเรียนท าความ
เข้าใจกับสมาชิกสภา อบต.ซึ่งร้อยละ 80 เป็นสมาชิกสภา อบต.ใหม่ ขออธิบายท าความ
เข้าใจคร่าวๆ ถึงประมาณการรายรับดังนี้ คือ จะมีรายรับจริง ปี 2563 ปี 2564 ในปี 
2565 นี้เป็นประมาณรายรับที่ยังไม่ปรากฏยอดรับจริง ซึ่งต้องไล่ย้อนหลังมาเพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการในตั้งงบประมาณในปีถัดไป   

นางจริยา  พรมหล่อ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางจริยา พรมหล่อ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ขอเรียนชี้แจง เรื่องประมาณการรายรับ                
การประมาณรายรับ จะมีรายละเอียดอยู่ที่หน้าที่ 25 ซึ่งรายการแรกหมวดภาษีอากร              
ก็จะเป็นภาษีที่เราจัดเก็บเอง ก็จะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และอากร             
การฆ่าสัตว์ ก่อนหน้านี้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อว่าภาษีบ ารุงท้องที่ ที่ไร่ที่นาที่ดินที่
มีโฉนด หลังจากนั้นประมาณ 3 ปี ได้เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรัฐบาล
ได้มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษี และได้มีเริ่มการจัดเก็บในปี 2565 แต่ยังไม่ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในปีถัดไปอาจจะเก็บเพ่ิมอีกเป็นสองเท่า ในปี 2563 รายรับจริงอยู่ที่ 
35,149.60 บาท ปี 2564 จ านวน 33,119.55 บาท การประมาณการของปี 
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2565 จึงได้ประมาณการไว้กับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา จ านวน 35,000 บาท                 
ในปี 65  ส่วนการจัดเก็บจริงของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อยู่ที่ 256,751.69 บาท 
ทางกองคลังแจ้งว่าในปี 65 จะจัดเก็บได้อีกหนึ่งเท่า ตามระเบียบกฎหมายก าหนด ในปี
หน้าจะเก็บครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ก็จะเก็บได้ประมาณ 400,000 บาท โดยประมาณ
การจากผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีจริง มาเป็นเกณฑ์ในการประมาณการรายได้ ในส่วนของ
ประมาณการยอดต่าง 1,042.86% นั้นเป็นการคิดค านวณส่วนต่างๆ คือ 400,000 – 
35,000 = 365,000 x 100 /35,000 ก็จะได้เท่ากับ 1,042.86% ซึ่งเป็นการ       
คิดส่วนต่างก็คือ 100 ก็เป็น 1 เท่า เป็นส่วนต่างไม่ใช่เป็นร้อยละและอีกอย่างโปรแกรม
นี้เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท าข้ึนมา 

นายสมร มูลเพ็ญ 
(รองประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามความเข้าใจของผม
ในปี 65 ประมาณไว้ 35,000 บาท ถ้าในปี 66 ประมาณการไว้ 35,000 บาท ก็จะ
เป็น 100% ดังนั้นในปี 66 เราประมาณการไว้ 400,000 บาท ก็จะเป็นส่วนต่าง 

นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา และสมาชิก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอน าเรียนให้ที่
ประชุมทราบว่าในการคิดค านวณร้อยละที่เป็นข้อสงสัยขอให้ผ่านไปก่อนได้หรือไม่ให้
เจ้าหน้าที่ได้ไปหาข้อมูลเพ่ือมาตอบข้อสงสัยในการประชุมครั้งถัดไป เนื่องจากข้อมูล            
ในส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าขึ้นลงเท่าไหร่ ซึ่งไม่มีผลต่อการประมาณการ 

นายสามารถ สมานพงษ์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เรียนถามก็ด้วย
ความเป็นห่วงเอกสารตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นข้อบัญญัติเปรียบเสมือนกฎหมายงบประมาณ 
ผู้บริหารระดับอ าเภอจะต้องลงนามทุกแผ่น มันเป็นสาระส าคัญเราต้องกลั่นกรอง        
ในเบื้องต้นให้ถูกต้องถ้าผ่านไปแล้วเขาจะต าหนิว่าสภาไม่ตรวจสอบ ที่ถามไม่ได้มีอคติ
ส่วนตัวแต่อย่างใดแค่ต้องการท าให้ถูกต้องก่อนที่จะตราเป็นข้อบัญญัติ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องมีการตรวจสอบ ทางคณะ

ผู้บริหารได้ท ามาให้ดูฝ่ายสภาเราก็ต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง  
นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการสภาฯ)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวาระนี้สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 
ได้มีข้อสงสัยเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่มันเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จนถึงพันเปอร์เซ็นต์ว่ามันเป็นไปได้
หรือไม่ความเป็นจริงคือระบบคอมพิวเตอร์ที่เราป้อนข้อมูลเข้าไปก็จะค านวณให้โดย
อัตโนมัติ ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ค านวณให้สมาชิกสภา อบต.ได้ทราบและท าไปพร้อมกัน
ครับเพ่ือจะได้ความกระจ่าง 
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นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ขณะนี้อยู่ในวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 2566 ขั้นรับหลักการ มีสมาชิก อบต.ท่านใดสงสัยก็สอบถามเพ่ิมเติม
ได้ครับก่อนที่จะลงมติรับหลักการ เชิญครับ 

นายบุญมา มาลาอุตม์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายบุญมา มาลาอุตม์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ผมตั้งข้อสังเกตอยู่ในเอกสารรายงานประมาณการรายจ่าย 
หน้าที่ 24/57 แผนงานสาธารณสุข หมวดเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น งบประมาณ
ปี 2563 จ านวน 330,600 บาท ปี 2564 จ านวน 352,740 บาท และปี 2565 
จ านวน 660,110 บาท แต่ในเอกสารที่เราจะพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายของ
ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมียอดต่างอยู่ที่ 53.2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมียอดจ่ายในปี 66            
อยู่ที่ 1,206,000 บาท ผมสังเกตในข้อเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานส่วนท้องถิ่น คิดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ในปี 65 ไม่มีรายจ่ายแต่ในปี 66 มีรายจ่ายคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ คือในปี 
65 ไม่มีรายจ่ายเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์ แต่ในปี 66 มีรายจ่ายเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 
เพ่ิมข้ึนมาเป็น  24,000 บาท เงินประจ าต าแหน่ง ปี 63 -64 ไม่ได้ตั้ง แต่ปี 65 ตั้งไว้ 
15,000 บาท ปี 66 ตั้งไว้ 42,000 บาท และก็ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ปี 63 
108,000 บาท ปี64 108,000 บาท ปี  65  108,000 บาท และปี 66 
108,000 บาท เพ่ิมขึ้นมาศูนย์เปอร์เซ็นต์  และเงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง             
ปี 63-64 ตั้งไว้ 12,000 บาท  ปี 65 33,000 บาท และปี 66 ตั้งไว้ 12,000 บาท 
รวมเงินเดือนฝ่ายประจ า ปี 63 450,060 บาท ปี 64 จ านวน 472,740 บาท ปี 65 
จ านวน 819,110 บาท ปี 66 จ านวน 1,206,000 บาท มันก็ต่างกันมากครับ เห็น
ในส่วนอ่ืนๆ เพ่ิมเพียงนิดหน่อยแต่กองสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นมาก เพ่ิมขึ้นปีละประมาณ 
300,000 กว่าๆ มันไปเบียดงบประมาณในส่วนอ่ืนหรือไม่ และอีกหน้าที่ 71 โครงการ
แข่งขันกีฬาสร้างถ่อเกมส์ ปี 63 – 64 ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ปี 65 ตั้งไว้ 150,000 
บาท และตั้งจ่ายในปี 66 จ านวน 100,000 บาท  

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอน าเรียนว่าโครงการสร้างถ่อเกมส์ ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท แต่ในส่วน 50,000 บาท ได้โอนมาเพ่ิม
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับนักกีฬาในต าบลของเราได้ฝกกซ้อมกัน  

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการสภาฯ)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ทางสมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 ได้
สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณก่อนที่จะมีมติรับหลักการ ก็ขอขอบคุณท่าน ในกอง
สาธารณสุขในส่วนของเงินเดือนที่ตั้งงบประมาณเพ่ิมมากขึ้นก็คือตั้งตามแผนอัตราก าลัง
สามปี เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง หรือเงินอ่ืนๆ ก็ตั้งตามท่ีระเบียบหนังสือสั่งการ 
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ซึ่งบางทีก็ไม่ได้ใช้แต่ก็ได้มีการโอนไปใช้จ่ายในรายการที่จ าเป็น เช่น การซ่อมแซมระบบประปา              
ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. ส่วนด้านกีฬาก็ได้มีการตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา      
เพ่ือส่งมอบให้แก่เยาวชนต าบลสร้างถ่อน้อยได้ฝกกซ้อม การด าเนินการต่างๆ ก็พยายามตั้งตาม
ระเบียบกฎหมายต่างๆ และใช้จ่ายอย่างประหยัด ซึ่งงบประมาณก็จะสามารถโยกย้ายไปใช้จ่ายใน
รายการที่ จ า เ ป็ น เ ร่ งด่ วนก่ อน  ซึ่ ง ก็ เป็ นอ านาจของผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่ นตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563                
ข้อ 26 ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ตั้งข้อสังเกตและได้สอบถามก่อนที่จะมีการลงมติรับ
หลักการต่อไป ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ท่านใดจะซักถามใน

ประเด็นต่างๆ หรือไม่  
-ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อยท่านใดเสนอหรือซักถามเพ่ิมเติม 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยจึงได้ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย ขั้นรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมลงมติขั้นรับหลักการ รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2566  
     -เห็นชอบ 12 เสียง 
     -ไม่เห็นชอบ - เสียง 
4.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท 
ไปตั้งรายการใหม่ โครงการกั้นห้องงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ากั้นห้องกระจกใส (บานเลื่อนเดี่ยว) ขนาด 6.375 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบท่ี อบต.ก าหนด 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ต่อไปก็เป็นวาระท่ี 4.2 เรื่อง เพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณได้ตั้งรายการใหม่ 
   ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 
(รองนายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เนื่องจากห้องงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินปัจจุบันจะเป็นห้องโล่งต่อกับส านักปลัด เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศห้องจะไม่
เย็นเพราะห้องกว้างโล่งจึงท าให้เครื่องปรับอากาศต้องท างานหนัก และท าให้เครื่องใช้
ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร หรือเครื่องปริ้นต่างๆ ช ารุดบ่อยเพราะ
อาการภายในห้องร้อน จึงมีความจ าเป็นต้องกั้นห้องเพ่ือป้องกันและรักษาเครื่องใช้
ส านักงานให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ่อยๆ และ
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เงินในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ก็ยังคงมีงบประมาณเหลือจ่ายที่ยัง
ไม่ได้ใช้ จึงขอโอนมาตั้งรายการใหม่ เป็น โครงการกั้นห้องงานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ 
และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จ านวน 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
กั้นห้องกระจกใส (บานเลื่อนเดี่ยว) ขนาด 6.375 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ
ที่ อบต.ก าหนด 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -มีท่านใดสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม -เห็นชอบให้มีการโอนงบประมาณไปตั้งรายการใหม่  
 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -หลังจากได้มีการลงมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้ว ก็จะเป็นการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา
ร่วมกันว่าสมควรจะเลือกใครมาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  

4.3 การพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี 2566  

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ไดม้อบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยและเลขานุการสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้ชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2              
พ.ศ. 2554 ข้อ 103 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกิน              
เจ็ดคน คือ เลือกคนที่หนึ่งก่อนแล้วจึงเลือกคนถัดไปจนครบจ านวนที่ก าหนดไว้และ            
ให้มีผู้รับรอง 2 คน ทุกครั้งที่เสนอชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ  

นายธนิต เสียงใส  
(เลขานุการสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ได้ชี้แจงระเบียบการประชุมสภาว่าให้แต่งตั้งได้ตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยข้อบั งคับการประชุมสภาท้องถิ่ น           
พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) ข้อ 103 และ 
ข้อ 105 

นายธนดล อินทะรังษ ี 
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 8)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอ 7 คน 
นายประวิทย์ คุณวุฒ ิ 
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 11)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอ 3 คน 
 
 
 



- 15 - 
 

นายนิวัฒน์  ทากุ  
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 4)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเสนอ 5 คน 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -มีท่านใดเสนออีกหรือไม่ ถ้าหากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม  เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติตามที่เสนอจ านวน 3 ท่าน 
 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้เสนอ ชื่อคณะกรรมการ

แปรญัตติ ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยได้เสนอชื่อคณะกรรมการ
แปรญัตติเพียง 3 คน ดังนี้  

นายบุญมา มาลาอุตม ์
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 10)  -ขอเสนอนายสามารถ สมานพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ 9 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ขอผู้รับรอง 2  คน  
 
นายปิยะวัช  มีสัตย ์
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 3)   -ขอรับรองนายสามารถ สมานพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นางสาวยุภาพร สุขเกิด 
(สมาชิกสภา อบต. สร้างถ่อน้อย หมู่ 13) -ขอรับรองนายสามารถ สมานพงษ์ สมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม    -รับรอง นายสามารถ สมานพงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ 9 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 
นายธนดล อินทะรังษ ี
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 8)  -ขอเสนอนายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  
นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ             
(สมาชิกสภา อบต. สร้างถ่อน้อย หมู่ 7)  -ขอรับรองนายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสามารถ สมานพงษ ์ 
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 9) -ขอรับรองนายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม   -รับรอง นายนิวัฒน์ ทากุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

สร้างถ่อน้อย หมู่ 4 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 2 
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นายสามารถ สมานพงษ ์  
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 9)      -ขอเสนอนายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายไชยา ลอยหา             
(สมาชิกสภา อบต. สร้างถ่อน้อย หมู่ 5)  -ขอรับรองนายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายอดิพร รักษาศรี  
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 2) ขอรับรองนายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
มติที่ประชุม  รับรอง นายธนดล  อินทะรังษี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ 8 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ 3 
 
มติที่ประชุม  -เห็นชอบให้มีการเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สร้างถ่อน้อย เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
1. นายสามารถ สมานพงษ ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
2. นายนิวัฒน์  ทากุ สภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 4 
3. นายธนดล อินทะรังษี สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 8 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ขอให้ผู้ใดจะขอยื่นแปรญัตติ ได้ยื่นค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปร

ญัตติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่คณะกรรมการแปรญัตติจะเริ่มประชุม  โดย
คณะกรรมการแปรญัตติจะมารับค าแปรญัตติตั้งแต่วันที่ 5,6,7 สิงหาคม 2565  เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และขอ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 
11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพ่ือพิจารณาอภิปราย และลงมติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 

นายธนิต เสียงใส  
(เลขานุการสภาฯ)  -ขอนัดหมายคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้นัดประชุมเพ่ือคัดเลือกประธานฯ เลขานุการและ
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อคัดเลือกและแต่งตั้งกันเองแล้ว ก็นัดคณะกรรมการมาแปร
ญัตติมาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. หลังจาก
ประชุมสภาเสร็จสิ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยในล าดับต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ได้ถามสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยว่าในวาระนี้ 

ท่านผู้ใดจะเสนอปัญหาหรือเรื่องใดหรือไม ่
นายประวิทย์ คุณวุฒิ  
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11) -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับ
การก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลที่ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ 11 ไม่ทราบว่าจะบริหารจัดการ
อย่างไรต่อไป 

นายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขณะนี้การก่อสร้างบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลก็ได้
ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คงอีกสักระยะหนึ่งก็จะเปิดให้บริการทิ้งสิ่งปฏิกูลได้ ในการ
บริหารจัดการก็จะมีกองสาธารณสุขเข้าไปดูแลอย่างดี ถูกสุขอนามัยเป็นอย่างด ี

นายสามารถ สมานพงษ ์  
(สมาชิกสภา อบต.สร้างถ่อน้อย หมู่ 9)      เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมมีข้อหารือปรึกษาเกี่ยวกับ
ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านนาคู หมู่ 9 คือถนนเป็นถนนที่ชาวบ้านอุทิศให้เป็นถนน
สาธารณะ แต่ว่าในใบโฉนดก็ยังมีท่ีดินเต็มๆ อยู่ไม่ได้หักที่ดินที่อุทิศให้เป็นถนนหลายสาย
ก็อยากเรียนปรึกษาในที่ประชุมว่า ถ้าหากมีถนนตัดผ่านแล้วมีชาวบ้านอุทิศให้แล้วให้มี
การรังวัดโดย อบต.เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพ่ือให้มันถูกต้องมีด้านใต้ด้านเหนือติดที่ดิน
สาธารณะ เป็นการป้องกันข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงาน อบต. ในเบื้องต้นนี้           
ผู้อุทิศให้ยังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่มีปัญหาอะไร แต่พอถึงลูกหลานแล้วเขาไม่ทราบว่าพ่อแม่ได้
อุทิศให้ก็จะกลายเป็นปัญหาเหมือนอย่างในข่าว ก็อยากหารือว่าถ้าจะส ารวจถนนที่ยังไม่
เป็นสาธารณะเข้ามาถึง อบต.พอจะมีโครงการรังวัดที่ดินท าเป็นถนนสาธารณะให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายได้หรือไม ่

นายธนิต เสียงใส 
(เลขานุการสภาฯ)  -เรียนประธานสภา รองประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สมาชิก ส.อบต.หมู่ 9 ได้หารือ
ที่ประชุมเกี่ยวกับที่ดินที่มีผู้อุทิศให้เพ่ือก่อสร้างถนนสายต่างๆ ว่าจะมีแนวทางการท าให้
เป็นถนนสาธารณะอย่างไร ขอเรียนชี้แจงว่า ถ้าเรามีมติที่ประชุม และมีเจตจ านงแล้ว
ที่ดินที่อุทิศให้ก็จะยังเป็นที่สาธารณะ แต่เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า เราก็
ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ส าหรับเป็นค่ารังวัดที่ดิน แต่กระบวนการที่จะได้มานั้น จะต้อง
มีเอกสารใบอุทิศที่ดินและโฉนดของผู้อุทิศให้ให้เจ้าของที่ดินเขียนอุทิศให้เรียบร้อย            
ทางกองช่างด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ออกไปตรวจสอบเนื้อที่แล้ว อบต.ก็จะไปยื่น
ขอรังวัดเฉพาะที่ดินตรงที่อุทิศให้ก็จะแยกออกมาเป็นที่สาธารณะโดยอัตโนมัติ ก็จะไม่
เกิดปัญหาขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นการแก้ไขปัญหาชาวบ้านไม่มีทางเข้าพ้ืนที่ของตนเอง            
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ก็ขอให้สมาชิกสภา อบต.ได้น าเข้าที่ประชุม และมีใบอุทิศที่ดินให้เจ้าของที่ดินลงชื่อให้
เรียบร้อย แล้วน าส่ง อบต.และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) -เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาไปในภายหน้า เหมือนเช่นหนองดิน ทางหมู่ที่ 8 ที่เจ้า

ของเดิมได้อุทิศให้เป็นที่สาธารณะ แต่พอมีการชื้อขายที่ดินเปลี่ยนมือแต่ยังไม่ได้แยกออก 
เจ้าของใหม่เขาก็ว่าเป็นของเขาก็ใช้เวลานานกว่าจะตกลงกันได้ในปีที่ผ่านมา ก็ขอให้ทาง 
อบต.ได้จัดท าแบบฟอร์มการอุทิศที่ดินให้เจ้าของที่ลงนามมาให้เรียบร้อย และก็ให้ช่าง
ออกไปส ารวจตรวจสอบและไปให้ที่ดินมารังวัดให้ถูกต้อง ก็ฝากถึงท่านปลัด อบต.ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จเป็นเรื่องๆ ไปด้วย 

นายนิวัฒน์ ทากุ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4)     -เรียนประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อยผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่เราได้มีแผนพัฒนาใช้
แล้ว ผมอยากให้กองช่างไปดูสภาพพ้ืนที่จริงแต่ก่อนกับปัจจุบันว่าถนนได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ถนนสายใหม่ๆ ที่เพ่ิงท าไปประมาณ 1,400 เมตร งบประมาณ            
ก็น้อย ก็เข้าใจมีการวางท่อระบายน้ าเพียงจุดเดียว แต่จริงๆ ควรจะใส่ไว้มากกว่านั้น ผม
ก็เลยท าหนังสือขอเพ่ิมท่อระบายน้ าอีก 3 จุด เพราะว่าถนนรับน้ ามากจริงๆ น้ าไปจาก
ถนนด าป่าดงใหญ่ เวลาน้ ามากก็ล้นท าให้ขาดเหมือนเดิมจึงขอความอนุเคราะห์ทางคณะ
ผู้บริหาร ก็ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) –จากการเสนอของนายนิวัฒน์ ก่อนด าเนินการโครงการก่อสร้างต่างๆ ก็อยาก

ให้ช่างได้ออกไปตรวจสอบดูสภาพพ้ืนที่ก่อนด าเนินการ ก็อยากฝากทางกองช่าง ถนนจุด
ไหนที่เป็นทางน้ าผ่านให้ใส่ท่อระบายน้ าให้เรียบร้อย ยกตัวอย่างบ้านคึมน้อย ถนนที่น้ า
ผ่านไม่มีท่อระบายน้ า แต่อย่างน้อยๆต้องใส่สามจุด ฝากเป็นกรณีพิเศษให้ช่างค านวณ
งบประมาณการวางท่อระบายน้ าเนื่องจากเป็นเรื่องจ าเป็น เรื่องงบประมาณจะเพียงพอ
หรือไม่ ให้กลับไปพิจารณาโครงการใหม่ ให้ด าเนินการอย่างมีคุณภาพ และการ
ด าเนินการนั้นให้สามารถชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจในเหตุผลความจ าเป็นด้วย จะได้ไม่เกิด
ปัญหาต่อไป ฝากในเรื่องการส ารวจให้ช่างออกส ารวจอย่างละเอียด ถ้าหาก ผอ.กองช่าง 
ไม่ได้ออกส ารวจเอง ฝากให้เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ออกส ารวจให้ส ารวจอย่างละเอียดเพ่ือลด
การผิดพลาดการค านวณจ านวนท่อและงบประมาณ หากเกิดปัญหาหรือติดขัดอะไรให้
สอบถามไปยังสมาชิก อบต. ว่าจะด าเนินการใส่ท่อระบายกี่ท่อจึงจะสามารถแก้ไขปัญหา
ได้ อ ย่ า ง เ ห ม า ะส ม  ใ ห้ ท า ค ว าม เ ข้ า ใ จ กั น ว่ า ท า อ ย่ า ง ไ ร ง า นจึ ง จ ะ ส า เ ร็ จ                      
และเชิญนายปิยะวัช  

นายปิยะวัช  มีสัตย ์
(สมาชิกสภา อบต.หมู่3)  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย และสมาชิกทุกท่าน 

เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสมาชิก หมู่ 4 เรื่องร่องระบายน้ าในข้อบัญญัติงบประมาณนั้นได้
ตกลงกันว่าให้ด าเนินการวางท่อระบายน้ าหน้าบ้านนายผาย จากเมื่อวานนี้ได้เห็น
ผู้รับเหมาเข้าพ้ืนที่เพ่ือเข้าท างานแล้วแต่ปรากฏว่า ในการด าเนินการนั้นได้เจาะน้ าจาก
หมู่ที่ 13 ไปยังพ้ืนที่หมู่ที่ 3  ท าให้น้ าไหลเข้าบ้านประชาชน และได้สอบถามไปยัง
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ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 13 แล้ว ปรากฏว่าทางผู้ใหญ่บ้านไม่ทราบเรื่องมาก่อน 
และไม่มีการประสานขออนุญาตมาก่อน ทางผู้รับเหมาได้แจ้งว่าได้ด าเนินการตามแบบ
ของทาง อบต. และได้ปรึกษากับนายช่างโยธาของ อบต.แล้วว่าท าไมไม่ด าเนินการให้
ตรงจุดที่ตกลงกันไว้ แต่ทางช่างแจ้งว่าได้ลงนามในสัญญาแล้ว ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงเกิด
ความสงสัยว่าการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการท าไมไม่มีการท าประชาคม
หมู่บ้านก่อน ขอน าเรียนไปถึงคณะผู้บริหารครับ 

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย) เรียนเชิญท่านายก อบต.สร้างถ่อน้อย ชี้แจง 
 
นายดาบชัย  พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย)  -ขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงด้วย เนื่องปัญหาดังกล่าวการ

ด าเนินการดังกล่าวทางคณะผู้บริหารยังไม่ทราบแต่อย่างใด 
 
นายยอดเพชร  พรมหล่อ 
(ผู้อ านวยการกองช่าง)  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  และผู้บริหาร  

ส าหรับโครงการวางท่อระบายน้ านี้ ผู้รับเหมาได้เข้าพ้ืนที่ท างานในเมื่อวานนี้ ส่วน
รายละเอียดขอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน ยังไม่ทราบถึงปัญหาเช่นกัน 

นายธนิต  เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  ขออนุญาตน าเรียน

ท่านประธาน ว่า ทางกระผมและกองช่างจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ว่าเกิดปัญหา
จากเหตุผลอะไร ข้อเท็จเป็นเช่นใด หากสามารถแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปได้ก็
จะรีบด าเนินการทันที่และจะน าเรียนให้สภาทราบในวันที่ 11 สิงหาคม  2565 ต่อไป  

นายวัลลภ คุณสัตย ์
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -แจ้งให้ท่านปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย และผู้อ านวยการกองช่างลงพ้ืนที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วน เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที และให้สามารถชี้แจ้งให้
ประชาชนเข้าใจด้วย ถึงการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้รับรู้รับทราบร่วมกันและหาทาง
แก้ไขปัญหาต่อไป 

นายพิพัฒน์ ศิริวรรณ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7) -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  ขอความอนุญาต

ทางท่านนายก อบต.เนื่องจากทางบ้านโนนแคนหมู่ที่ 7 ได้รับความเดือดร้อนการช ารุด
ของถนนลูกรังเส้นที่ปิดล็อกดาวช่วงโควิด จึงอยากขอความอนุเคราะห์ช่างลงพ้ืนที่ส ารวจ 
ประมาณการว่าจะให้หินลูกรังกี่รถส่วนค่าใช้จ่ายในการจ้างรถเกรดปรับเกลี่ยพ้ืนที่นั้น
ทางกระผมจะรับผิดชอบเอง  
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นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  มีท่านใดจะสอบถามอีกไหม เชิญครับ 
 
นายธนดล  อินทะรังสี 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ที ่8)  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาทุกท่าน  ขอหารือเรื่องปัญหาน้ าประปา บ้านหนองไหล หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8  
ปัจจุบันได้ใช้น้ าประปาร่วมกันแนวโน้นอนาคตต่อไปอาจจะเกิดปัญหาน้ าไม่เพียงพอใน
หน้าแล้ง  

นายธนิต  เสียงใส 
(ปลัด อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย  เรื่องประปานั้นถ้า

น้ าไม่พอจริงก็มีทางแก้ไขปัญหาคือใช้บ่อบาดาล ทางท่านนายกได้รับทราบปัญหา และ          
จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายบุญมา มาลาอุตม์ 
(สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10) ขอสอบถามคณะผู้บริหาร เรื่องน้ าประปาที่ได้ขอรับสนับสนุนมาของบ้านใหม่

พัฒนาและอีกสองหมู่บ้าน ไม่ทราบว่าด าเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแล้วครับ 
 
นายดาบชัย  พิทักษ์เทพสมบัติ 
(นายก อบต.สร้างถ่อน้อย) -เรียนท่านบุญมา มาลาอุตม์ เรื่องโครงการน้ าประปานั้น ได้ลงนามในสัญญา

แล้วคาดว่าเข้าด าเนินการเร็วๆ นี้ ขณะนี้ผู้รับจ้าง ได้ลงพ้ืนที่บ้านสร้างถ่อนอก หมู่ที่ 11 
และบ้านโนนแคน หมู่ที่ 7 ส่วนปัญหาบ้านหนองไหลจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ และอีกอย่าง
หนึ่งขอยกย่องการดูแลน้ าประปาของสมาชิกท่านได้รับผิดชอบใส่ใจเป็นอย่างดี  

นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  อยากให้ทีมงานช่าง พิจารณาค านวณรายละเอียดต่างๆ เพ่ือเตรียมความพร้อม

ในการน าเข้าแผนเพ่ือให้สามารถน าเข้าแผนขอรับสนับสนุนงบประมาณต่อไปได้ และให้
หาวิธีและโครงการที่จะน าน้ าจากล าเซบายมาใช้ประโยชน์สามารถเป็นไปได้หรือไม่ 

นายณัฐวุฒิ  สายสะอาด 
(รองนายก อบต.)  -เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย    เรื่องปัญหาน้ าปา

ถือเป็นปัญหาระดับต าบล เนื่องจากปัญหาปริมาณน้ าใต้ดินในพ้ืนที่ต าบลสร้างถ่อน้อยนั้น
มีปริมาณน้อย  ทางคณะผู้บริหารได้ปรึกษาทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้นการด าเนินการต่างๆ ต้องค านึงถึงงบประมาณที่เรามีอยู่อย่าง
จ ากัดด้วย จึงขอน าเรียนท่านสมาชิกให้รับทราบ 
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นายวัลลภ คุณสัตย์ 
(ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย)  -มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ 

-ปรากฏว่าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ประธานสภา อบต.สร้างถ่อน้อย จึงได้สั่ง
ปิดประชุม 

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.   
 

 
 (ลงชื่อ)        ธนิต เสียงใส        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นายธนิต  เสียงใส) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 

 
 

             (ลงชื่อ)     วัลลภ คุณสัตย์       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายวัลลภ  คุณสัตย์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย 
 
 

           (ลงชื่อ)  อดิพร รักษาศรี  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอดิพร  รักษาศรี) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 2 
 

(ลงชื่อ)  ถาวร มีสัตย์ กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายถาวร    มีสัตย์) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 1 
 

(ลงชื่อ) ไชยา  ลอยหา เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 
(นายไชยา  ลอยหา)  รายงานการประชุม 

                               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อน้อย หมู่ที่ 5 
 

 
 


